



ที่ พร ๐๐๓๗.๓/ว ๓๕๐๙

ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕

เรื่อง งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๙๐๖
ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ด้วยได้รับแจ้งว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเทศบาลนครปากเกร็ด ร่วมกันจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕ ในระหว่างวันที่ ๓-๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประชาชนโดยทั่วไปได้รับทราบ ตลอดจนจนเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการจัดการศึกษา

เพื่อให้การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา พนักงานส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ประชาชน ชุมชน ตลอดจนผู้สนใจเข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่ทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสรี คำภีร์ธัมโม)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร/โทรสาร ๐๕๔-๕๓๔๕๐๔-๕ ต่อ ๑๒



ที่ มท ๐๘๙๓.๗/ว ๑๕๐๖

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕

เรื่อง งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเทศบาลนครปากเกร็ดร่วมกันจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕ ในระหว่าง วันที่ ๓-๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประชาชนโดยทั่วไปได้รับทราบ ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการจัดการศึกษา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นในครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดการเรียนรู้ และส่งผลต่อการพัฒนาด้าน การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจังหวัดประชาสัมพันธ์การจัดงาน “มหกรรม การจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕” ให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้อำนวยการสำนัก/กอง การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา พนักงานส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ประชาชน ชุมชน ตลอดจนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญในการส่งบุคคลดังกล่าวข้างต้นเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้อีกค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง การเดินทาง และค่าที่พักจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด ซึ่งรายละเอียดของงานสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ website กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

4

(นายวีระยุทธ เอี่ยมอำภา)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักประสานและพัฒนากิจการจัดการศึกษาท้องถิ่น

ส่วนแผนและงบประมาณทางการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๕๐๒๑-๒๓ ต่อ ๑๐๘-๑๑๐

โทรสาร. ๐-๒๒๔๑-๕๐๒๑-๒๓ ต่อ ๑๑๒-๑๑๓